

Số: *611*/BC-UBND

Đắk Nông, ngày *05* tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thực hiện Công văn số 58/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị trả lời ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. UBND tỉnh báo cáo như sau:

1. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4943/UBND-TCD, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, tiến hành xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Để việc trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri đảm bảo đúng thẩm quyền, chính xác và phù hợp với quy định pháp luật. UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, phân loại những kiến nghị, phản ánh của cử tri để giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý; chỉ chuyển UBND tỉnh những kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật và đã có thông báo chấm dứt giải quyết thì không tổng hợp đưa vào nội dung giải quyết kiến nghị, tránh trường hợp công dân lợi dụng để gây áp lực cho cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc. / *nr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH, TCD (H).



Nguyễn Bôn

Phụ lục:
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI
KHÓA XIV

(Kèm theo Báo cáo số **6M**/BC-UBND ngày **05** tháng 12 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Đề mục, nội dung
	I. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở, Ban, ngành.
	1. Lĩnh vực giao thông
1	<p><i>Cử tri Trần Văn Thanh, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp:</i> Theo thông báo của chủ đầu tư dự án tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê đến với nhân dân trên địa bàn thôn tại khu vực các thôn Quảng Bình, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng có nhiều đoạn đã hạ cấp hơn 03m, nhưng lại tiếp tục hạ cấp 02m, do đó nhà dân ở trên cao rất chông chênh so với mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và chủ đầu tư điều tra rõ hiện trạng và có phương án hỗ trợ phù hợp giúp người dân thuận tiện trong giao thông, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức kiểm tra hiện trường, đối chiếu hồ sơ thiết kế BVTC cho thấy tại vị trí nhà của hộ ông Thanh (phía bên phải tuyến, Km14+431), cao độ mặt đường sau khi hoàn thiện (lớp bê tông nhựa) sẽ chênh lệch so với cao độ mặt đường nhựa cũ là -0,69m không phải hạ cấp hơn 03m và tiếp tục hạ cấp 02m như phản ánh của hộ dân. Hiện nay, đơn vị thi công đang đào hạ đến cao độ nền đường K98 tại khu vực trên (tại Km 14+431 sẽ đào sâu 1,2m so với mặt đường nhựa cũ) để thi công (đắp) các lớp kết cấu áo đường, bao gồm 03 lớp cấp phối đá dăm các loại và thảm bê tông nhựa mặt đường, với tổng chiều dày là 0,57m; và chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện đoạn tuyến để đảm bảo thuận tiện trong việc đi lại của dân, cũng như toàn bộ nhân dân dọc hai bên tuyến đường. Về việc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã trực tiếp trả lời cho hộ dân tại Văn bản số 427/BQLDA-QLDA ngày 17/10/2019.</p>
2	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Thiệu, thôn 8, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị các cơ quan chuyên môn cần quan tâm, nâng cấp đường Tỉnh lộ 6, xã Năm N'Jang và đoạn đường bon Bu Đốp, xã Đắk N'Drung giáp thôn 8, xã Năm N'Jang để thuận lợi trong việc phát triển kinh tế ở địa</p>

	<p>phương</p> <p>Trả lời:</p> <p>Tỉnh lộ 6 đoạn từ Thôn 8, xã Năm N'jang đến xã Đăk N'Drung nằm trong dự án cải tạo đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, hiện nay đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công vào cuối năm 2019. Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại phục vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng.</p>
3	<p><i>Cử tri Hà Quang Trung, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil:</i> Đường giao thông luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng khi làm xong đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị Nhà nước khi hoàn thành cần phải kiểm tra chất lượng hơn nữa, để đảm bảo.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị UBND huyện Đăk Mil tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình; với chức năng quản lý nhà nước về giao thông, thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu đề xuất tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn.</p>
4	<p><i>Cử tri Mai Văn Thanh, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút:</i> Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải tỏa nhà sách ở Ngã tư chợ đoạn đầu đường Phạm Văn Đồng, gây khuất tầm nhìn, ảnh hưởng giao thông ra vào tắc nghẽn, cử tri đã kiến nghị nhiều lần qua các đợt tiếp xúc trước nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cử tri cũng phản ánh đường Hùng Vương (đường Quốc lộ 14) đoạn đi qua tổ dân phố 4, 5 thị trấn EaTling, cứ mưa lớn là ngập nhiều ngày, xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây và nguy hiểm cho người đi lại. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa, làm đường, vét mương để người dân đi lại được an toàn.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Đường Hùng Vương đoạn đi qua tổ dân phố 4, 5 thị trấn EaTling là đường Quốc lộ 28 (không phải Quốc lộ 14 như ý kiến của cử tri). Trước đây, đoạn Km310+00:-Km310+896 Quốc lộ 28 thường xuyên bị ngập nước mỗi khi mưa lớn, làm hư hỏng mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến. Việc này, trong tháng 9/2019 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm hệ thống cống, rãnh thoát nước tạm thời để dẫn nước mưa xuống khu vực hạ lưu, nên hiện nay không còn tình trạng ngập úng. Để xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước tại vị trí này, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận danh mục xây dựng hệ thống thoát nước kiên cố, tuy nhiên do vướng mắc trong</p>

	<p>công tác bàn giao tài sản nên chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện. Trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp sớm giải quyết các vướng mắc để được bố trí kế hoạch vốn triển khai sửa chữa xử lý thoát nước để đảm bảo việc lưu thông trên tuyến đường được thuận lợi an toàn.</p> <p>Việc giải tỏa Nhà sách, tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Cư Jút xem xét, xử lý phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và trả lời cho cử tri biết.</p>
	<p>2. Lĩnh vực điện</p>
5	<p><i>Cử tri Phạm Minh Yên, thôn Quảng Hòa, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp:</i> Tại địa bàn thôn Quảng Hòa, xã Nghĩa Thắng có hơn 43 hộ dân đang tự kéo điện bằng các trụ tạm bợ, đường điện dân sinh nhân dân tự kéo không đảm bảo an toàn; Điện lực huyện Đắk R'lấp và các ngành liên quan, chính quyền xã đã phối hợp khảo sát trong năm 2018, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được hỗ trợ hạ trạm biến thế, xây dựng lưới điện an toàn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kéo điện cho 43 hộ dân nói trên giúp người dân yên tâm sinh hoạt và phát triển sản xuất.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Công ty Điện lực đã khảo sát khu vực cử tri kiến nghị, khu vực này được cấp điện từ TBA T22 (ĐD 472DDN0) tại khoảng trụ 86/241 đến 86/250 (ĐD 472DDN0), cách lưới điện hạ áp hiện có khoảng 700-1400m. Trong đó 43 hộ đề nghị cấp điện thì có khoảng 25 hộ sống tập trung còn lại là các hộ sống rải rác, nhà làm nương rẫy, việc đầu tư cấp điện cho các hộ có nhà làm nương rẫy gặp nhiều khó khăn. Để cấp điện cho 25 hộ sống tập trung nêu trên, công ty sẽ xem xét cân đối đưa vào kế hoạch đầu năm 2020-2021.</p> <p>Trước mắt để đảm bảo an toàn điện, đề nghị khách hàng chuẩn bị cột, dây dẫn, phụ kiện liên quan và liên hệ với Điện lực Đắk R'lấp hoặc qua số tổng đài 19001909 để hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa để đảm bảo an toàn điện.</p>
	<p>3. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường</p>
6	<p><i>Cử tri Nguyễn Duy Mễ, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp:</i> Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định đình chỉ 02 cơ sở chế biến mủ cao su (cơ sở Mỹ Dung và Thanh Đức) vì gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư, chỉ có cơ sở Mỹ Dung chấp hành, còn cơ sở Thanh Đức vẫn hoạt động, gây ô nhiễm nặng môi trường tại địa bàn thôn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đắk R'lấp có kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm việc hoạt động chế biến mủ cao su của cơ sở Thanh Đức.</p>

Trả lời:

Cơ sở sơ chế mủ cao su của Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông (trước đây là hộ kinh doanh cá thể) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007, hình thức sản xuất là sơ chế cao su từ mủ nước với công suất hoạt động trung bình khoảng 4 tấn mủ nước/ngày và thu mua mủ tạp khoảng 3 tấn/ ngày để bán lại cho các cơ sở sản xuất khác. Công ty đã được Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo Văn bản số 74/UB-GXN, ngày 24/10/2008;

Trong quá trình hoạt động Công ty đã phát sinh các loại chất thải như sau:

Nước thải: Nước thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn đánh đông và cán mủ và một phần từ vệ sinh nhà xưởng với khối lượng khoảng 6-7 m³/ngày. Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải (bằng phương pháp hoá lý, kết hợp sinh học) với công suất 10m³/ngày đêm. Khí thải và mùi hôi: phát sinh chủ yếu từ khu vực sấy mủ, tập kết mủ tạp, hệ thống xử lý nước thải, khu vực đánh đông, cán mủ.

Các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vi phạm của Công ty

UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1707a/QĐ-XPVPHC ngày 27/10/2017 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty và đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả; đồng thời UBND tỉnh đã có Công văn số 6018a/UBND-NN ngày 27/10/2017 giao UBND huyện Đắk R'lấp tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc.

UBND huyện Đắk R'lấp đã tổ chức niêm phong theo Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 28/11/2017.

Về phản ánh của cử tri liên quan đến Cơ sở sơ chế mủ của cao su của Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'lấp kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời sẽ gửi kết quả xử lý để cử tri được biết, giám sát.

4. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng

7

Cử tri Nguyễn Văn Khương, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp: Ngày 15/5/2019, gia đình có đơn gửi Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông, về việc gia đình ông có hồ nước dùng để tưới cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, chiều rộng 5m, chiều dài 40m. Đơn vị thi công đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê xây dựng cống mương thoát nước chảy xuống hồ nước của gia đình làm cho bờ chắn hồ nước bị vỡ ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của gia đình (xã Nghĩa Thắng có lập biên bản xác minh hiện trạng bị ảnh

hướng). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư xem xét giải quyết cho gia đình để có nguồn nước sử dụng phục vụ sản xuất.

Trả lời:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã có Giấy mời số 250/GM-QLDA ngày 08/7/2019, tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương, hộ gia đình và các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hiện trường. Qua kiểm tra thực tế cho thấy mương thoát nước được thiết kế, thi công chảy vào ao hộ bà Trương Thị Khôn (có thực hiện bồi thường, hỗ trợ) không chảy trực tiếp vào ao của hộ ông Nguyễn Văn Khương, nên khiến nghị của hộ gia đình là không đúng thực tế. Về việc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã trả lời trực tiếp cho hộ dân tại Văn bản số 292/BQLDA-QLDA ngày 31/7/2019.

Cử tri Trần Thị Hà, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp: Khi triển khai dự án Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã lấy hồ nước tưới của người dân để rửa quặng phục vụ cho hoạt động khai thác, làm cho nhân dân tại khu vực này không có nước tưới cho cây trồng. Công ty đã múc hồ, tạo mương nước để lấy nước tưới cho nhân dân; nhưng trong thời gian qua, việc múc đất cộng thêm mưa lớn kéo dài nên đã làm sụt lún, dẫn đến sạt lở đất và cây trồng với diện tích hơn 0,5 ha của dân. Chính quyền xã đã lập biên bản khảo sát hiện trạng thiệt hại. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với công ty để sớm bồi thường thiệt hại cho dân.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đắk R'lấp, các hộ dân liên quan và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV để kiểm tra, xác minh cụ thể:

1. Tình hình sạt lở

Qua kiểm tra, xác minh thực tế và Báo cáo của UBND huyện Đắk R'lấp, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho thấy:

- Khu vực bị sạt lở: thuộc thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp.

- Vị trí sạt lở: là đất rẫy của người dân, dọc theo hồ thải quặng đuôi của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV, cách Nhà máy tuyển quặng khoảng 1,7km; vị trí sạt lở nằm ngoài ranh hồ thải quặng đuôi.

- Nguyên nhân được nhận định là do mưa lớn kéo dài, địa hình đất sản xuất của người dân có độ dốc lớn; bên cạnh đó, đường mương do Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đào để dẫn nước tưới cho các hộ dân, đường mương này tiếp giáp với đất của các hộ dân với độ cao là các yếu tố chính dẫn đến hiện tượng sụt lún đất.

- Việc đào mương, ao dẫn nước để hỗ trợ nguồn nước tưới cho các

8

hộ dân sát hồ quặng đuôi là do đề nghị của người dân và yêu cầu của UBND huyện Đắk R'lấp tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/01/2019. Phần đất đào mương nước đã được Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV bồi thường cho người dân. Trước khi đào mương nước, Công ty đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng và người dân thôn Quảng Bình làm việc để thống nhất và được sự đồng thuận của người dân.

2. Mức độ thiệt hại

Căn cứ vào nội dung biên bản xác minh, làm việc của UBND huyện Đắk R'lấp với các hộ dân vào ngày 27/8/2019 cho thấy: có một số hộ dân tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng bị ảnh hưởng bởi sụt lún đất, trong đó: hộ ông Nguyễn Tấn Chung với diện tích bị sụt lún khoảng 2.250m², chủ yếu cà phê, hồ tiêu, cây điều; hộ Bà Trần Thị Hà, diện tích bị sụt lún khoảng 1000m², chủ yếu là cây cao su và có xuất hiện các vết nứt trong diện tích đất. Ngoài ra còn có hộ ông Phạm Văn Kỹ và ông Nguyễn Xuân Thông có xuất hiện vết nứt khoảng 2000 m².

3. Các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung kiến nghị của Cử tri

- UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản số 4353/UBND-KTN ngày 10 tháng 09 năm 2019 về xử lý sạt lở sạt hồ thải quặng đuôi của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, trong đó giao UBND huyện Đắk R'lấp phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV khẩn trương có phương án khắc phục thiệt hại cho người dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, UBND huyện Đắk R'lấp đang phối hợp cùng Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV để xử lý.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1864/STNMT-BVMT ngày 12/9/2019 đề nghị UBND huyện Đắk R'lấp nhanh chóng triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc UBND huyện Đắk R'lấp xử lý để báo cáo UBND tỉnh và Thông báo để cử tri được biết.

Về phía UBND huyện Đắk R'lấp: Ngày 01/10/2019, UBND huyện phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vấn đề trên và đi đến thống nhất hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, tài sản trên đất cho các hộ dân; qua đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân theo quy định.

Ngày 07/10/2019, Ban QLDA&PTQĐ huyện phối hợp với các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV, UBND xã Nghĩa Thắng tiến hành kiểm kê cây trồng, hoa màu và tài sản trên đất bị ảnh hưởng đối với phần diện tích đất bị sạt lở của các hộ dân tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng. Tuy nhiên, khi các đơn vị triển khai xác minh thiệt hại thì các hộ dân không thống

	<p>nhất về số lượng cây trồng trong phạm vi bị sạt lở đồng thời, đề nghị bồi thường, hỗ trợ về đất và cây trồng với diện tích lớn hơn. Cụ thể: Hộ ông Nguyễn Tấn Chung đề nghị bồi thường, hỗ trợ khoảng 5.000m²; hộ bà Trần Thị Hà đề nghị bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.000m²; riêng đối với hộ ông Phạm Văn Kỹ và ông Nguyễn Xuân Thông đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ cho gia đình phần diện tích bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn cho gia đình trong quá trình canh tác diện tích còn lại. Thời gian tới, UBND huyện Đắk R'lấp phối hợp với chủ đầu tư đề kế khai tài sản thiệt hại để thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.</p>
	<p>5. Về chế độ chính sách</p>
<p>9</p>	<p><i>Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình và cử tri Lê Đình Lâm, thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp:</i> Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã, thôn, bon, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của Tỉnh ủy tổ chức tinh giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, tổ dân phố được bố trí tối đa không quá 05 người. Như vậy tương ứng với số lượng công việc ngày càng một nhiều thêm cho thành viên phụ trách không chuyên trách ở thôn, bon, tổ dân phố, nhưng mức phụ cấp cho đối tượng này là rất thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức phụ cấp 487.000đồng phụ cấp kiêm nhiệm thêm là 30%) không đảm bảo và tương xứng với yêu cầu công việc đặt ra. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông cần có sự điều chỉnh phù hợp về chế độ phụ cấp cho đội ngũ công tác ở thôn, bon, tổ dân phố.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Từ khi thành lập tỉnh đến nay, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã 05 lần điều chỉnh chế độ, chính sách cho những người không chuyên trách ở cơ sở; gần đây nhất, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; trong đó, mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn được thực hiện theo quy định tại Điểm 3.1 và 3.2, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND là phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.</p> <p>Tuy nhiên, ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.</p> <p>Tại Kết luận số 64-KL/BCS ngày 20/02/2019, của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông, trong đó giao Sở Nội vụ: "... Xây dựng Nghị quyết mới trình HĐND tỉnh để thay thế nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND, ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh vào năm 2020, đảm bảo trình tự, thủ tục theo</p>

quy định (không thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn)".

Hiện nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế thể Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND, ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh); theo đó, về cơ bản quy định mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tăng theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương so với quy định tại Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND; dự kiến HĐND tỉnh sẽ họp thông qua Nghị quyết nêu trên vào đầu tháng 12/2019.

6. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi

Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp: Thực trạng, nông sản trên địa bàn xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông do phương thức canh tác của người dân còn chưa khoa học, chạy theo giá cả thị trường hiện tại, chưa tính đến phương án lâu dài, dẫn đến nhiều hộ dân khi sản phẩm nông sản được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa và hiện trạng giá cả hàng nông sản (như tiêu, cà phê, điều) rất thấp, thu không bù được chi, rất nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay nợ chồng chất. Để khắc phục những tình trạng trên, người dân mong muốn các ngành chức năng của tỉnh có những giải pháp hiệu quả trong việc quy hoạch diện tích cây công nghiệp, lựa chọn những cây chủ lực tạo ra thương hiệu cho hàng nông sản và các sản phẩm sạch đạt chất lượng cao, đồng thời tạo nguồn bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định cho nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giúp người dân ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

10

Trả lời:

* Các các căn cứ, định hướng quy hoạch cây trồng của tỉnh (cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái, cây hàng năm):

- Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 02/08/2018;

- Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Hội đồng Nhân dân thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 02/8/2018.

- Việc chuyển đổi cây trồng đề nghị nông dân bám sát quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện Đắk R'lấp, điều kiện của từng địa phương. Khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp theo đúng

định hướng ngành Nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là diện tích đất trồng cây Hồ tiêu đã bị nhiễm bệnh nặng và chết, không tiến hành tái canh ngay, cần chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và giảm áp lực về nấm bệnh gây hại trong đất trước khi tái canh.

* *Lựa chọn cây trồng chủ lực*: ngày 18/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh tại Quyết định số 2096/QĐ-UBND. Căn cứ vào Danh mục sản phẩm chủ lực, các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của địa phương. Cụ thể, huyện Đắk R'lấp được định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực: cà phê, tiêu, cao su, điều, sầu riêng, bơ, mít,...

* *Các giải pháp phát triển bền vững*: Để đảm bảo nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, tạo đầu ra ổn định cho nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị nông dân cùng phối hợp và thực hiện các nội dung sau:

+ Nông dân phải sản xuất theo định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước, tránh chạy theo giá cả thị trường dẫn đến phá vỡ quy luật cung cầu;

+ Đầu tư thâm canh, tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường;

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng khu vực đất và định hướng phát triển cây trồng của từng địa phương nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích. Chuyển đổi cây trồng tập trung thành vùng, đồng thời ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của Doanh nghiệp. Trước hết những vùng tiêu bị chết (hoặc cây trồng bị chết do bệnh) nên chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày: ngô, đậu đỗ các loại, rau... để đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống hàng ngày. Định hướng phát triển cây trồng chính hình thành các vùng cây trồng của huyện Đắk R'lấp: cà phê, cao su, điều, tiêu, cây dược liệu các loại cây ăn quả;

+ Thay đổi phương thức sản xuất, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa và theo các tiêu chuẩn chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,...) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường;

+ Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản trên địa bàn. Sản xuất nông sản hàng hóa theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp bao tiêu hoặc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, sản xuất theo quy mô hàng hóa, có truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, gắn với thương hiệu, thị trường và bền vững với môi trường.

11

Cử tri Võ Thị Lan, thôn Boong Ring, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song: Đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thanh

quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Song.

Trả lời:

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2019, tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông giao kinh phí sự nghiệp cho UBND huyện Đắk Song thực hiện hỗ trợ bảo vệ diện tích 83,72 ha rừng tự nhiên, đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II, III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ (*Quyết định số 533/QĐ-UBND, ngày 13/4/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND, ngày 16/9/2019*) với tổng kinh phí được cấp là 33.488.000 đồng. Phương thức hỗ trợ: Thực hiện dựa trên kết quả bảo vệ rừng, Hằng năm UBND cấp xã cùng với Kiểm lâm cơ sở có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng và kết quả nghiệm thu hằng năm là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí.

- Việc quản lý, cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tại các văn bản, cụ thể: Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 6/6/2016 của liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP; Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền đã quy định và hướng dẫn tương đối đầy đủ, cụ thể. Do đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, các tổ chức và cá nhân được giao quản lý và bảo vệ rừng) căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện việc lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triển rừng.

12

Cử tri Trần Văn Biện, thôn 7, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song:

+ Công tác giao đất, giao rừng cảnh quan dọc Quốc lộ 14 còn buông lỏng trong việc quản lý, có hành vi bao che cho một số tổ chức, cá nhân;

trong đó có một số đối tượng khai thác diện tích rừng thông tại thôn 11, xã Năm N'Jang để lấy đất bán cho doanh nghiệp. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác quản lý và bảo vệ rừng ngày càng chặt chẽ hơn.

+ Hiện nay một số diện tích đất rừng tại khu vực Công ty Hoàng Nguyên, tổ dân phố 8, thị trấn Đức An vẫn được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Trả lời:

Việc giao đất, giao rừng được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 3093/UBND-NN, ngày 23/7/2014, UBND xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song đã cùng đơn vị tư vấn Trung tâm QHKSTK NLN xây dựng Phương án giao đất, giao rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 theo đúng quy định (được phê duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-UBND, ngày 26/10/2015); trình tự việc giao đất, giao rừng đã thực hiện theo đúng quy định tại Thông số 38/2007/TT-BNN, ngày 25/4/2017 và Thông tư hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT, ngày 20/01/2017 hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

Như vậy việc giao đất, giao rừng dọc Quốc lộ 14 tại xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.

Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đơn đốc ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất trái phép và kết quả xử lý

Ngoài các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý các hành vi vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành một số văn bản hướng dẫn UBND huyện Đắk Song, các đơn vị chủ rừng thực hiện các giải pháp để ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng Quốc lộ 14, xây dựng Đề án quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng Quốc lộ 14. Cụ thể tại các văn bản:

- Công văn số 957/SNN-KL ngày 08/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan tại Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28;

- Công văn số 1415/SNN-KL ngày 21/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị UBND các huyện: Đắk Glong, Đắk Song, các đơn vị chủ rừng thực hiện các giải pháp quản lý, ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng Thông Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28;

- Công văn 2338/SNN-KL ngày 08/10/2019 của Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Đắk Song xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan tại Quốc lộ 14;

- Công văn số 2164/SNN-KL ngày 17/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xử lý rừng Thông dọc Quốc lộ 28 bị vạc vỏ, khoan lỗ, nghi đồ hóa chất;

- Công văn 2372/SNN-KL ngày 09/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ phá rừng Thông dọc Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28.

Việc ban hành các văn bản kiến nghị, hướng dẫn liên quan đến quản lý bảo vệ rừng đã góp phần triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo và các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng trên địa bàn xã Năm N'Jang vẫn còn xảy ra đặc biệt là tình trạng, ken cây, đồ hóa chất hủy hoại rừng Thông rất tinh vi và khó phát hiện.

Từ đầu năm đến nay, dọc Quốc lộ 14 trên địa giới hành chính xã Năm N'Jang, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phối hợp với Công an huyện Đắk Song, UBND xã Năm N'Jang đã phát hiện 04 vụ phá rừng Thông, cây bị khoan, đồ hóa chất, diện tích thiệt hại 1,3247 ha/546 cây (*trong đó có 02 vụ phá rừng Thông chỉ xác định số cây Thông bị khoan lỗ, đồ hóa chất, không xác định diện tích*).

Theo báo cáo của Công an tỉnh tại Báo cáo số 674/BC-CAT ngày 28/10/2019 về tình hình, kết quả đấu tranh, xử lý các hành vi hủy hoại cây thông, lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 14. Theo đó, ngày 22/10/2019, Công an huyện Đắk Song đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng hủy hoại rừng thông tại xã Trường Xuân và xã Năm N'jang. Ngày 23/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã bắt giữ 05 đối tượng và đang tiến hành truy bắt 01 đối tượng. Hiện đang tập trung củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, bị can, mở rộng chuyên án và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc quản lý bảo vệ rừng, dọc Quốc lộ 14 trên địa giới hành chính xã Năm N'Jang đã được các cơ quan chức thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, tuy nhiên vẫn còn để rừng Thông bị ken, khoan lỗ đồ hóa chất.

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tập trung điều tra, xử lý các vụ phá hoại rừng Thông có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; làm rõ các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, kích động, cầm đầu, lôi kéo người dân phá rừng, hủy hoại tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu

	<p>trách nhiệm, để xảy ra tình trạng rừng bị hủy hoại, tàn phá trên quy mô lớn. Thực hiện đúng các quy định của Luật Tổ tụng hình sự để xử lý các vụ phá rừng, hủy hoại rừng, xử lý nghiêm các vụ việc có yếu tố hình sự. Chỉ đạo UBND huyện Đăk Song tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và dân cư. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết ngăn chặn việc trồng tũa, sang nhượng đất, đồng thời thu hồi diện tích bị lấn chiếm trái phép nhằm triệt tiêu động cơ, mục đích của các đối tượng vi phạm.</p> <p>Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng như tuyên truyền, tuần tra, chốt chặn, mật phục... để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.</p>
13	<p><i>Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'láp:</i> Theo thông tin từ người dân báo cáo, qua số liệu thông kê của Ban tự quản thôn, hiện trạng trên địa bàn thôn Quảng Bình có hơn 53 ngàn trụ tiêu của người dân vào thời điểm cho thu hoạch đã bị chết (ước tính diện tích thiệt hại gần 45 ha). Trong đó, có nhiều hộ chủ yếu canh tác từ cây hồ tiêu rất khó khăn, có những hộ còn phải vay nợ thêm Ngân hàng Nhà nước để khắc phục hậu quả, nhưng đến thời điểm không xử lý được tình trạng tiêu chết hàng loạt, làm cho kinh tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh cần lập kế hoạch để thống kê điều tra rõ hiện trạng và đề xuất Chính phủ xem xét đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng.</p> <p>Trả lời:</p> <p>- Do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết khí hậu năm 2018 phức tạp, trên địa bàn tỉnh xảy ra các trận mưa lớn, kéo dài và tập trung (<i>từ tháng 4 đến tháng 10</i>) kết hợp một số nguyên nhân khác dẫn đến nhiều vườn tiêu bị ngập úng cục bộ, thối rễ chết cây hàng loạt. Trước thực trạng trên UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành tập trung tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất hồ tiêu như: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại xem xét tìm giải pháp cơ cấu lại thời gian trả nợ, đáo hạn, giảm lãi xuất vay đối với một số hộ sản xuất tiêu có vay vốn ngân hàng. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn các địa phương áp dụng các biện pháp xử lý, kịp thời kết hợp điều tra, thống kê tình hình diện tích bị thiệt hại (<i>đánh giá theo mức độ từ 30-70% và trên 70%</i>)</p> <p>- Đến nay UBND đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình cây tiêu bị chết 2018 và kiến nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người trồng tiêu bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (<i>Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 24/5/2019; Tờ trình số 4984/TT-UBND ngày 17/10/2019</i>). Hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo từ của các cơ quan Trung ương.</p>

	<p align="center">7. Lĩnh vực pháp luật</p>
14	<p><i>Cử tri Trần Văn Khoa, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil:</i> Nhà nước cần tăng cường hơn nữa về công tác an ninh. Vì hiện nay nhân dân rất lo lắng các tệ nạn như: giết người, buôn bán ma túy... ngày càng xảy ra nguy hiểm nghiêm trọng. Đề nghị nhà nước quan tâm hơn về vấn đề an ninh, trật tự.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự, tạo sự ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tình hình tội phạm hình sự được kiểm chế, năm 2019 xảy ra 321 vụ (giảm 25 vụ so với năm 2018). Tội giết người giảm 03 vụ. Tội phạm ma túy được kiểm soát, tuy nhiên có dấu hiệu gia tăng, số lượng ma túy phát hiện, thu giữ lớn hơn so với các năm trước, đã phát hiện, bắt, khởi tố 82 vụ 110 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đấu tranh có hiệu quả chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 300kg ma túy tổng hợp và vụ vận chuyển 26 bánh heroin. Đối với địa bàn huyện Đắk Mil lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện Đắk Mil tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm do đó tội phạm được kiểm chế và làm giảm không để hình thành các băng nhóm, đường dây tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.</p> <p>Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, đấu tranh trấn áp kịp thời các loại tội phạm, kiên quyết xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Công an các địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm để tội phạm hoạt động phức tạp nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện tố giác tội phạm không để hoạt động lộng hành ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân trên địa bàn.</p>
	<p align="center">8. Lĩnh vực tín dụng</p>
15	<p><i>Cử tri Đặng Văn Quyền, thôn 1, xã Cư Knia, huyện Cư Jút:</i> Người nông dân vay mượn ngân hàng làm kinh tế, đầu tư làm rẫy, trồng tiêu thưa</p>

	<p>lỗ do giá tiêu hạ xuống quá thấp, thu không đủ chi, đến hạn nông dân không có tiền trả ngân hàng. Hầu hết thanh niên, đàn ông phải đi làm ăn xa để trả nợ lãi. Cử tri kiến nghị lên cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện, làm việc với ngân hàng để xin cho người dân được gia hạn khoảng tiền đã vay.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Trước tình hình dịch bệnh lan rộng trên cây hồ tiêu và giá cả nông sản xuống thấp, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về khắc phục và hỗ trợ đối với diện tích hồ tiêu bị chết trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn: theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây hồ tiêu, tiết giảm chi phí hoạt động, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn tùy điều kiện và quy định của từng tổ chức tín dụng như: điều chỉnh kỳ hạn nợ, giảm lãi suất và cho vay mới nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn.</p> <p>Đến cuối tháng 9/2019, tại Đắk Nông các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 23 khách hàng với số tiền 13.543 triệu đồng; cho vay với số tiền 174.639 triệu đồng với 939 khách hàng.</p> <p>Đối với cử tri nếu khó khăn, vướng mắc trong việc trả nợ ngân hàng đề nghị liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi vay vốn để được hướng dẫn, giải quyết.</p>
	<p>9. Một số ý kiến khác</p>
<p>16</p>	<p><i>Cử tri Lầu Văn Xi, thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút:</i> Mong muốn của 114 hộ dân đồng bào dân tộc người Mông ở thôn 9 không muốn nhập khẩu về xã Đắk R'la, vì đoạn đường từ thôn 9, xã Cư Knia về Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắk R'la quá xa (40km), hiện nay do điều kiện kinh tế khó khăn, đất đai xấu, giá cả nông sản lại bấp bênh nên thanh niên và đàn ông trong làng đã đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em, rất khó khăn trong việc đi làm các thủ tục hành chính, bảo hiểm... Ngày 15/5/2019 vừa qua Công an xã Đắk R'la đã xuống làm việc đổi sổ hộ khẩu cho người dân, nhưng tất cả 114 hộ dân đều không nhất trí chuyển, mong muốn được ở lại thuộc thôn 9, xã Cư Knia như trước. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Trường hợp 114 hộ dân đồng bào dân tộc người Mông ở thôn 9, xã Cư Knia mong muốn được tiếp tục sinh hoạt tại xã Cư Knia là không đúng với quy định của pháp luật, vì các lý do sau:</p> <p>Theo quy định tại Luật Cư trú ngày 11/7/2013 thì việc xác định đất</p>

ở của các hộ dân nêu trên do UBND xã Đăk R'la thực hiện (không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã Cư Knia);

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 163 Bộ Luật tố tụng hình sự ngày 27/11/2015 có nội dung: “cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình”. Vì vậy, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Đăk R'la nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã Cư Knia; tại Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 thì thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ”. Vì vậy, nếu có sự việc xảy ra trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn 114 hộ nêu trên thì thẩm quyền giải quyết thuộc các cơ quan chức năng thuộc huyện Đăk Mil (không thuộc huyện Cư Jút).

Theo quy định tại Điều 11 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương “c) kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp đối với các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn lãnh thổ”.

Đối với UBND huyện Cư Jút và UBND huyện Đăk Mil.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 6 và 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với nội dung kiến nghị về xử lý hộ khẩu, đất đai cho trường hợp của 114 hộ, tại thôn 9, xã Cư Knia: trước mắt, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính; Yêu cầu UBND huyện Cư Jút, UBND huyện Đăk Mil tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ khẩu, đất đai, chế độ chính sách...theo đúng hiện trạng.

Tại Công văn số 5473/UBND-NCKSTT, ngày 13/11/2019 UBND tỉnh đã chỉ đạo: Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới hành chính giữa thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút và thôn Năm Tầng, xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil, tạm thời mọi hoạt động quản lý nhà nước tại khu nhân cư nêu trên giao UBND huyện Cư Jút quản lý, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ tiến hành tổ chức bàn giao theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Đề án điều chỉnh Địa giới hành chính các cấp; trong đó, có đề nghị điều chỉnh một phần diện tích, dân số của huyện Đăk Mil (khu vực 114 hộ nêu trên) giao cho huyện Cư Jút quản lý; dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

II. các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương.

1. Lĩnh vực giao thông

17

Cử tri các xã Trúc Sơn, Cư Knia, Đăk D'rông, huyện Cư Jút: Con

	<p>đường liên xã đi từ Trúc Sơn vào Cù Knia qua Đắc D'ông qua Đắc Wil qua Nam Dong đã xuống cấp trong nhiều năm qua, khó khăn cho người dân đi lại; kiến nghị nhiều cấp, nhiều lần; chỉ được trả lời khi có kinh phí sẽ làm, là chưa thỏa đáng, nhân dân rất bức xúc. Yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục triệt để đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm bố trí nguồn kinh phí để xây dựng tuyến đường liên xã này.</p> <p>Trả lời</p> <p>Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cù Knia - Đắc D'ông - Nam Dong đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2019. Hiện nay, UBND huyện Cù Jút đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thành xong vào cuối tháng 11/2019 và triển khai thi công vào tháng 12/2019.</p>
	<p>2. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường</p>
18	<p><i>Cử tri Trần Đăng Báo, thôn Quảng Tiến, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắc R'láp:</i> Ngày 02 tháng 8 năm 2019, gia đình có đến Văn phòng Tổ một cửa của huyện để đăng ký cấp quyền sử dụng đất, được bộ phận Tổ một cửa tiếp nhận có phiếu hẹn trả kết quả là 30 ngày kể từ ngày đăng ký (ngày đăng ký 02/8/2019 đến ngày 02/9/2019 là trả kết quả) nhưng đến thời điểm đã hơn 1 tháng vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Nhiều lần gia đình có liên hệ đến bộ phận Tổ một cửa để được trả lời và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cho gia đình; cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai điện thoại hẹn ông để tiến hành đo đạc, nhưng cán bộ đo đạc thường xuyên thất hứa, để gia đình phải nhiều lần chờ đợi, đến thời điểm ngày 24/9 vẫn chưa đo đạc lại phần đất cho gia đình, để thực hiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Ở đây thể hiện thái độ, trách nhiệm xem thường nhân dân, có hành vi trốn tránh, những nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức được giao quyền. Đề nghị UBND huyện Đắc R'láp xem xét thái độ phục vụ của cán bộ phụ trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói trên; đề nghị kịp thời cấp quyền sử dụng đất cho người dân theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua kiểm tra hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho thấy: Ngày 02/8/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký đo đạc tách thửa của ông Trần Đăng Báo. Ngày 09/8/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành xác minh và đo đạc tại thửa đất nhưng không liên lạc được với chủ sử dụng đất theo số điện thoại ghi trên bì hồ sơ. Vì vậy, ngày 12/8/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ của ông Trần Đăng Báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Ngày 20/9/2019, ông Trần Đăng Báo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng chưa có kết quả vì lý do nêu trên. Ông</p>

	<p>Trần Đăng Báo yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc thửa đất. Ngày 21/9/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc thửa đất cho ông Trần Đăng Báo. Ngày 26/9/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và ông Trần Đăng Báo nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện vào ngày 30/9/2019.</p> <p>Việc ông Trần Đăng Báo kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chậm giải quyết là do yếu tố khách quan về thông tin liên lạc giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và hộ gia đình. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi nhận kiến nghị của cử tri và có hướng chỉ đạo giải quyết tốt hơn trong thời gian tới.</p>
19	<p><i>Cử tri Nguyễn Quang Tích, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp:</i> Đất của gia đình khai hoang từ năm 1984 (gần địa phận Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành), gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp quyền sử dụng đất, nhưng vẫn chưa được cấp và trên phần đất của gia đình ông Đức, cán bộ địa chính xã ông Nguyễn Hữu Dũng đã làm thủ tục hồ sơ tách ra nhiều lô và cấp cho những hộ gia đình khác. Đề nghị cấp có thẩm quyền can thiệp xử lý triệt để tranh chấp, xử lý trách nhiệm cán bộ vi phạm và cấp quyền sử dụng đất cho gia đình đảm bảo đúng quy định pháp luật.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND xã Nghĩa Thắng đã tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể để giải quyết. Tuy nhiên, hiện cử tri Nguyễn Quang Tích không ở nơi cư trú nên chưa có cơ sở để giải quyết.</p>
20	<p><i>Các tiểu thương chợ Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp:</i> Việc kinh doanh, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mua bán tự phát bên ngoài chợ rất nhiều, nên không có khách hàng vào trong chợ để mua bán. Các tiểu thương kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sắp xếp, quy hoạch lại chợ cho phù hợp, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát bên ngoài khuôn viên chợ để bảo vệ quyền lợi của những tiểu thương bên trong chợ cũng như đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.</p> <p>Trả lời:</p> <p>UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 về việc thành lập tổ rà soát, sắp xếp lại các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Nghĩa Thắng. Trong đó giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với thanh tra Sở Giao thông vận tải, UBND xã Nghĩa Thắng tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp buôn bán vi phạm hành lang đường bộ và đã ban hành các Quyết định XPVPHC và đến ngày 22/10/2019 đã thực hiện tổng đạt đến</p>

các trường hợp vi phạm. Sau thời gian quy định nếu các hộ vi phạm không chấp hành nộp phạt và tháo dỡ các lều quán trả lại hiện trạng ban đầu thì sẽ tiến hành các bước cần thiết theo quy định để cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật.

Sau khi giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm, sẽ bàn giao lại cho UBND xã Nghĩa Thắng quản lý theo quy định. Đồng thời, UBND xã Nghĩa Thắng và Ban Quản lý chợ Nghĩa Thắng có trách nhiệm bố trí, sắp xếp lại các hộ tiểu thương buôn bán trong chợ một cách hợp lý và giao cho UBND xã Nghĩa Thắng thực hiện sửa chữa PCCC, hệ thống điện và xây dựng nhà vệ sinh để đảm bảo PCCC, vệ sinh môi trường.

Tổng cộng 20 nội dung